



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประกาศ  
ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครในวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน  
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ราย  
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจตามเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง  
ที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หากปรากฏภายหลังพบว่า  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ทั้งนี้ หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  
ไม่ได้ทั้งสิ้น และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตลอดจนอาจถูกดำเนินการทางวินัย

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
และวิชาชีพ (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ และอุดมการณ์  
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. รายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้

๓. จะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้  
คะแนนจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้จับฉลาก

๔. ผู้สมัครคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย

๕. ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในวันสอบ

คัดเลือกด้วย

๖. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ (<http://www.pck๑.go.th>)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางกัญมาส ชูจิ้น)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(แบบทำประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวสฤทธา สุคธธา	